

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในระดับ อำเภอและระดับจังหวัดบุรีรัมย์

จากการจัดเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์ โดยคณะอนุ
กรรมการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์ จึงขอเสนอขั้นตอนการ
วิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้

1 สรุปผล

- 1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล
- 1.2 ข้อมูลความรู้ความเข้าใจและความต้องการปฏิรูป
- 1.3 ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิดและเวทีรับฟังความคิดเห็น
- 1.4 ข้อมูลความรู้ความเข้าใจและความต้องการปฏิรูป 5 ลำดับความสำคัญ

2 ข้อเสนอแนะ

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1 สรุปผล

ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีต่อแนวทางปฏิรูปประเทศ จากเวทีรับฟัง
ความคิดเห็น ทั้ง 23 อำเภอ จำนวน 11 เวที คือ เวทีระดับจังหวัด จำนวน 1 ครั้ง และเวทีระดับอำเภอ
จำนวน 10 ครั้ง จากประชาชนซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 1,499 คน ได้มีผู้เข้าร่วมและเสนอข้อคิดเห็น
(จากแบบสอบถาม) จำนวน 1,499 คน คิดเป็นร้อยละ 100 สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล

ประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์ที่เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อการปฏิรูป ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
จำนวน 996 คน (66.44%) มีหน่วยงานหรือองค์กรสังกัด จำนวน 986 คน (65.78%) มีอายุระหว่าง 50-59
ปี จำนวน 475 คน (31.69%) น้อยที่สุดได้แก่ประชาชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 40 คน (2.67%) ส่วน
ใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา จำนวน 1,491 คน (99.47) มีสถานภาพสมรส จำนวน 1,133 คน (75.58) ส่วน
ใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จำนวน 466 คน (31.09%) น้อยที่สุดคือมีการศึกษาในระดับปริญญาเอก
จำนวน 3 คน (0.20%) มีอาชีพเป็นเกษตรกร จำนวน 621 คน (41.43%) น้อยที่สุดได้แก่อาชีพสื่อมวลชน
จำนวน 11 คน (0.73%) และมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,000-20,000 บาท จำนวน 584 คน (38.95%) ส่วน
น้อยที่สุดได้แก่ ผู้มีรายได้ระหว่าง 40,001-50,000 บาท จำนวน 61 คน (4.06%)

1.2 ข้อมูลความรู้ความเข้าใจและความต้องการปฏิรูป

ประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์ที่เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อการปฏิรูป ส่วนใหญ่ต้องการให้
ปฏิรูปโดยเรียงลำดับจากมากที่สุดไปหาน้อยสุด 5 ลำดับแรก ดังนี้

ลำดับที่ 1 ต้องการให้ปฏิรูปด้านที่ 12 ด้านสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 861 ความคิดเห็น (57.4%)

ลำดับที่ 2 ต้องการให้ปฏิรูปด้านที่ 1 ด้านการเมือง จำนวน 751 ความคิดเห็น (50.1%)

ลำดับที่ 3 ต้องการให้ปฏิรูปด้านที่ 4 ด้านการปกครองท้องถิ่น จำนวน 703 ความคิดเห็น
(46.9%)

ลำดับที่ 4 ต้องการให้ปฏิรูปด้านที่ 14 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จำนวน 514 ความคิดเห็น (34.3%)

ลำดับที่ 5 ต้องการให้ปฏิรูปด้านที่ 15 ด้านค่านิยม ศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรม และการศาสนา จำนวน 502 ความคิดเห็น (32.5%)

1.3 ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิดและเวทีรับฟังความคิดเห็น

คณะผู้วิเคราะห์ข้อมูลได้นำผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิดและความคิดเห็นจากเวทีรับฟังความคิดเห็นมาจัดกลุ่ม จัดลำดับความสำคัญ พิจารณารายละเอียดโดยคำนึงถึงความสอดคล้องและความสัมพันธ์กันของความคิดเห็น สามารถสรุปผลได้ดังนี้

1) ด้านการเลือกตั้ง การกำหนดวิธีการเลือกตั้งให้สุจริตยุติธรรม

ควรมีการปรับปรุงการจัดการเลือกตั้งให้มีกระบวนการที่สุจริตยุติธรรม ตรวจสอบได้ นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเลือกตั้ง ส่งเสริมให้องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมมีบทบาทในการให้ความรู้เรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้แก่ประชาชน สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเห็นความสำคัญของหน้าที่พลเมือง ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกระบวนการเลือกตั้งและร่วมตรวจสอบการเลือกตั้ง

นอกจากนั้น กำหนด ผู้ใหญ่บ้าน ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี และผู้บริหารส่วนท้องถิ่นทุกระดับ มีวาระในการดำรงตำแหน่ง และมาจากกรเลือกตั้งของประชาชนทั้งหมด

มีมาตรการลงโทษนักการเมืองและประชาชนที่ฝ่าฝืนกฎหมาย มีกฎหมายคุ้มครองสิทธิผู้ให้ข้อมูลการทุจริตการเลือกตั้ง ให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งหวัคະແນນ มีมาตรการลงโทษข้าราชการที่ไม่มีความเป็นกลางทางการเมือง

ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกระดับต้องยื่นแจ้งบัญชีทรัพย์สินในวันสมัครรับเลือกตั้ง มีคณะกรรมการหมู่บ้านทำหน้าที่ควบคุมดูแลการซื้อสิทธิขายเสียในชุมชน/หมู่บ้าน มีคณะกรรมการใกล้เคียงข้อขัดแย้งในระดับหมู่บ้าน มีการกำหนดมาตรฐานคุณวุฒิของนักการเมือง ห้ามมิให้ใช้นโยบายประชานิยมหาเสียงเลือกตั้ง ให้มีอาสาสมัครในการสอดส่องการซื้อสิทธิขายเสีย การทำทุจริตเลือกตั้ง และให้มีการคุ้มครองดูแลอาสาสมัคร

2) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤตินิยมชอบและลดปัญหาการ

ทุจริตคอร์รัปชัน

มีการกระจายอำนาจให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการมากขึ้น แก้ไขปัญหาความซ้ำซ้อนด้านโครงสร้างการบริหารงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันให้เป็นวาระแห่งชาติ จัดตั้งองค์กรสภาประชาชนระดับตำบล หรือสภาพลเมืองในระดับชุมชนเพื่อการตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชัน เพิ่มมาตรการลงโทษข้าราชการที่กระทำการทุจริตโดยไม่มีการสิ้นสุดอายุความ ข้าราชการทุกระดับและประชาชนที่มีรายได้ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดให้ยื่นบัญชีทรัพย์สินทุกคนเพื่อป้องกันการฟอกเงินและใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ

นอกจากนั้น กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐต้องมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ให้ตัดสิทธิ์การสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งและครอบครัวที่มีประวัติการทุจริตและประพฤตินิยมชอบย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี ให้มีหน่วยงานกลางของรัฐควบคุมดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างจิตสำนึกที่ดีโดยสนับสนุนการนำหลักศีลธรรมในศาสนาปฏิบัติ ส่งเสริมจารีตประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้ประชาชน มีนโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เน้นการเสริมสร้างคนดี มีศีลธรรม ไม่ควรมีนโยบายสนับสนุนอบายมุขทุกประเภท สนับสนุนการสร้างวินัยและจิตสำนึกสาธารณะให้แก่ประชาชน มีกระบวนการสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้ที่จะเข้ารับราชการ มีองค์กรและกระบวนการทางสังคมทั้งในระดับชุมชน สังคม กลุ่มองค์กร และระดับชาติที่มีบทบาทในการส่งเสริมยกย่องคนดี มีคุณธรรม ยกย่องผู้นำที่เป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชน

ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองของประชาชน และลดอำนาจของนักการเมืองโดยส่งเสริมการกระจายอำนาจการบริหารและการตรวจสอบให้ประชาชนมากยิ่งขึ้น

3) ด้านความเหลื่อมล้ำทางสังคม

ต้องส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการบริการของภาครัฐ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและพัฒนาคุณภาพการให้บริการของภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนแก่ประชาชน

ในด้านการศึกษารัฐต้องจัดทรัพยากรทางการศึกษาที่ทันสมัย งบประมาณ และสวัสดิการสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เพียงพอ ให้มีกองทุนกู้ยืมเรียนจนถึงระดับปริญญาตรีและโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบ และแก้ไขระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาให้เหมาะสมและปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานการทำวิทยฐานะของครู

ในด้านแรงงาน รัฐต้องปรับค่าแรงขั้นต่ำให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง แก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว ส่งเสริมการสร้างหลักประกันสุขภาพ ส่งเสริมทักษะฝีมือแรงงานและคุ้มครองแรงงานให้ได้คุณภาพและมีมาตรฐาน

ในด้านการเข้าถึงนโยบายด้านการเกษตร รัฐต้องยกระดับคุณภาพการเกษตร มีการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ จัดสรรที่ดินเพื่อการเกษตรแก่เกษตรกรที่ไร้ที่ทำกินอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม จัดเก็บภาษีที่ดินอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ส่งเสริมอาชีพหลักของประชาชนอย่างจริงจัง

ในด้านการเข้าถึงนโยบายด้านสวัสดิการสังคม รัฐต้องแก้ไขปัญหาการค้ำมนุษย์ คนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ดูแลสวัสดิการสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส แรงงานเด็ก ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ พระสงฆ์ และสตรีมีครรภ์ ให้สามารถดำรงชีพได้อย่างสมศักดิ์ศรีความมนุษย์ จัดสรรเงินบำนาญสนับสนุนให้กับพระสงฆ์ที่ชรา

ในด้านการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม รัฐต้องส่งเสริมให้กระบวนการยุติธรรมที่มีความเสมอภาค เท่าเทียมและเป็นธรรมแก่ประชาชนทุกระดับ ประชาชนสามารถฟ้องเจ้าหน้าที่ของรัฐได้โดยตรง หากกระทำทุจริต

ในด้านการเข้าถึงนโยบายภาครัฐอื่นๆของประชาชน รัฐต้องกระจายสิทธิประโยชน์ต่างๆออกไปให้ประชาชนได้รับโดยให้ประชาชนมีอำนาจในการตรวจสอบมากขึ้น กระจายรายได้ให้ทั่วถึง เท่าเทียมกันและเป็นธรรม ประชาชนควรมีช่องทางเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมากกว่าเดิม ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชน ส่งเสริมบทบาทของสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนาในชุมชนให้มีบทบาทในการอบรมกล่อมเกล่าที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกทั้งการจัดการพลังงานทดแทน และส่งเสริมการเรียนรู้และผลิตพลังงานทดแทนใช้ได้เองในระดับชุมชนและครัวเรือน แก้ไขปัญหาด้าน ยาเสพติด จัดตั้งหน่วยงานดูแลรับผิดชอบงานเกี่ยวกับศาสนาและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในระดับท้องถิ่น กำหนดนโยบายและจัดสรรงบประมาณแก้ไข

ปัญหาขยะ และส่งเสริมบทบาทการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนให้มีความเป็นกลาง รวดเร็ว และเข้าถึงประชาชนมากขึ้น มีมาตรการลงโทษสื่อที่บิดเบือนข่าวสารและเสนอข่าวที่กระทบกับความมั่นคงและศีลธรรมของประชาชน

1.4 ข้อมูลความรู้ความเข้าใจและความต้องการปฏิรูป 5 ลำดับความสำคัญ

ลำดับที่ 1 ต้องการให้ปฏิรูปด้านที่ 12 ด้านสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประชาชนให้ข้อเสนอแนะดังนี้

รัฐต้องแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเป็นระบบ โดยให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาที่ทั่วถึง มีคุณภาพ ส่งเสริมการประกอบอาชีพที่หลากหลายและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน จัดสรรที่ดินทำกินแก่ราษฎรที่ไร้ที่ทำกิน ด้านแรงงาน ด้านค่าครองชีพ การรักษาพยาบาล ปัญหาหนี้สิน และสวัสดิการสังคมอื่น ๆ รัฐต้องดูแลสวัสดิการสำหรับผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการโดยเฉพาะ ในเรื่องที่อยู่อาศัย อาชีพ รายได้ การเข้าถึงการบริการของรัฐ จัดสวัสดิการแก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส พระสงฆ์ และสตรีมีครรภ์ ให้สามารถดำรงชีพได้อย่างสมศักดิ์ศรีความมนุษย์ มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการให้บริการแก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ โดยแยกให้บริการเป็นการเฉพาะ เพื่อขจัดปัญหาความล่าช้า และให้สอดคล้องกับสภาพร่างกายของผู้พิการและผู้สูงอายุ จัดสรรเงินบำนาญสนับสนุนให้กับพระสงฆ์ที่ชราภาพ การกระจายสิทธิประโยชน์ต่างๆ ออกไปให้ประชาชนได้รับ เช่น ให้มีการจัดทำระบบขนส่งที่ได้มาตรฐานแก่ประชาชน มีโรงไฟฟ้าในชนบท กระจายการลงทุนต่างๆ มีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในต่างจังหวัดเพื่อลดอัตราการว่างงาน กระจายรายได้ของประชาชนอย่างเท่าเทียม ทั้งรายได้รายวัน / รายเดือน

ลำดับที่ 2 ต้องการให้ปฏิรูปด้านที่ 1 ด้านการเมือง ประชาชนให้ข้อเสนอแนะดังนี้

ควรมีการกระจายอำนาจให้ประชาชนมากขึ้นและเน้นการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ไม่ควรเอื้ออำนาจให้บุคคลหรือคณะบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีโอกาสทุจริตในหน้าที่ รวมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบทางการเงินของผู้สมัครรับเลือกตั้งและครอบครัว ย้อนหลัง 5 ปี หากมีประวัติการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ตัดสิทธิ์การลงสมัครรับเลือกตั้งหรือให้สิ้นสมาชิกภาพทางการเมืองนั้นทันที มีกระบวนการตรวจสอบทรัพย์สิน และประวัติการประพฤติมิชอบของข้าราชการระดับสูงและนักการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ควรมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด ควรมีวิธีการคัดเลือกคนดีมีคุณธรรมและมีความเป็นกลางทางการเมือง ไม่ถูกแทรกแซงโดยนักการเมือง มาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ให้มีอาสาสมัครในการสอดส่องการซื้อสิทธิขายเสียง การทำทุจริตเลือกตั้ง และให้มีการคุ้มครองดูแลอาสาสมัคร ใช้ระบบเขตเลือกตั้งเขตละไม่เกิน 3 คน นายกรัฐมนตรี นักการเมืองระดับชาติ (ส.ส., ส.ว.) ควรมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเท่าเท่าและควรมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในระบบการศึกษา โดยเพิ่มเนื้อหาความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยเข้าไปในกระบวนการจัดการศึกษา ปลุกฝังค่านิยมให้คนไทยเห็นความสำคัญของการเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเลือกตั้งแก่ประชาชนอย่างจริงจัง มีการพัฒนาหลักสูตรศึกษาด้านประชาธิปไตย เช่น การจัดตั้งโรงเรียนประชาธิปไตยในชุมชน พรรคการเมืองและองค์กรทางการเมืองต้องมีบทบาทในการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการเลือกตั้งแก่ประชาชน โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำหลักสูตรประชาธิปไตยและจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง

ลำดับที่ 3 ต้องการให้ปฏิรูปด้านที่ 4 ด้านการปกครองท้องถิ่น ประชาชนให้ข้อเสนอแนะดังนี้

การบรรจุ แต่งตั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่น ควรให้มีคณะกรรมการจากส่วนกลาง เป็นผู้ดำเนินการเพื่อจัดการใช้ระบบอุปถัมภ์ ให้ยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลทั้งหมด ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีสภาประชาชนในระดับท้องถิ่น เพื่อร่วมตรวจสอบการทำงานของฝ่ายการเมืองและข้าราชการในส่วนท้องถิ่น เพิ่มงบประมาณแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เพียงพอแก่การจัดทำบริการสาธารณะ

ลำดับที่ 4 ต้องการให้ปฏิรูปด้านที่ 14 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ประชาชนให้ข้อเสนอแนะดังนี้

ให้มีหน่วยงานกลางของรัฐควบคุมดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง ให้มีองค์กรภาคประชาชน เช่น สมัชชาคุณธรรม สมัชชาพลเมือง เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกระดับ และนักการเมืองทุกระดับต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินก่อนลงสมัครรับเลือกตั้ง ส่งเสริมให้คนดีได้รับการยอมรับจากสังคม ผู้ให้ข้อมูลการทุจริตต้องได้รับการคุ้มครองจากรัฐอย่างจริงจัง และมีกระบวนการสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่ประชาชนและเยาวชน สร้างวินัยและจิตสำนึกให้แก่ประชาชน มีกระบวนการสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้ที่จะเข้ารับราชการ เมืองค์กรและกระบวนการทางสังคมที่ส่งเสริมยกย่องคนดีและการลงโทษคนไม่ดีด้วยกระบวนการทางสังคม สร้างจิตสำนึกให้บุคคลรู้หน้าที่ มีวินัย เคารพกฎหมาย และมีคุณธรรม ยกย่องผู้นำที่เป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชนทั้งในระดับชุมชน สังคม กลุ่มองค์กร และระดับชาติ ให้ข้าราชการทุกระดับและประชาชนที่มีรายได้หรือประกอบการค้าเกินที่กำหนด ยื่นบัญชีทรัพย์สินทุกคน เพื่อป้องกันการฟอกเงินและใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ ให้มีการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ และหน่วยงานตรวจสอบมาตรฐานการให้บริการในส่วนท้องถิ่นมากขึ้น ให้ชุมชนหมู่บ้านมีคณะกรรมการ ตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบของนักการเมืองและข้าราชการทุกระดับ ในนามของภาคประชาชน กำหนดให้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันให้เป็นวาระแห่งชาติ จัดตั้งองค์กรสภาประชาชนเพื่อการตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชันระดับตำบล ให้จัดตั้งสภาพลเมืองเพื่อทำหน้าที่ในลักษณะเช่นเดียวกัน ตั้งองค์กรภาคประชาชนเป็นผู้แจ้งข่าวในทางลับระดับหมู่บ้านแก่องค์กรตรวจสอบการทุจริต กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐควรมีความโปร่งใส มีกระบวนการตรวจสอบทุกขั้นตอน มีการลงโทษผู้กระทำความผิด การทุจริตภาครัฐอย่างเคร่งครัด10) มีกระบวนการตรวจสอบทางการเงินของผู้สมัครรับเลือกตั้งและครอบครัวย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี ส่งเสริมการกระจายอำนาจการบริหารและการตรวจสอบให้ประชาชนมากยิ่งขึ้น เพิ่มช่องทางให้ประชาชนมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก รวดเร็ว เพื่อร่วมตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐ นักการเมืองที่มีพฤติกรรมทุจริต หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสาธารณะแก่ประชาชนอย่างรอบด้านและหลายช่องทาง

ลำดับที่ 5 ต้องการให้ปฏิรูปด้านที่ 15 ด้านค่านิยม ศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรม และการ

ศาสนา ประชาชนให้ข้อเสนอแนะดังนี้

สร้างจิตสำนึกที่ดี การนำหลักศีลธรรมในศาสนาปฏิบัติ ส่งเสริมจารีตประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้ประชาชน กำหนดให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ และส่งเสริมการนำหลักศีลธรรมในทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน ส่งเสริมการอนุรักษ์การสืบสานจารีตประเพณีของแต่ละท้องถิ่น มีกฎระเบียบทางกฎหมายห้ามพระภิกษุสามเณรมีบทบาท พฤติกรรมการแสดงออกในการสนับสนุนหรือคัดค้านทางการเมืองเพื่อป้องกันความแตกแยกในสังคม องค์กรทางศาสนาต้องเป็นหลักในการ

เป็นสถาบันบ่มเพาะเสริมสร้างจิตสำนึกแห่งการมีคุณธรรมจริยธรรม โดยมีการเรียนการสอนวิชาศีลธรรม
จริยธรรมในโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาทุกระดับ

2 ข้อเสนอแนะ

1) ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์ ในบางประเด็นมีรายละเอียดมาก โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตประจำวันของประชาชน เช่น การเกษตร ที่ดินทำกิน สวัสดิการและสวัสดิภาพ การรับบริการจากภาครัฐ การมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ด้วยข้อจำกัดเรื่องเวลาในการรับฟังความคิดเห็น ทำให้คณะอนุกรรมการฯ ไม่ได้รายละเอียดปลีกย่อยที่ใช้เป็นข้อสนับสนุนความคิดเห็นเท่าที่ควร ดังนั้น ในประเด็นที่มีรายละเอียดมากและเป็นเรื่องสำคัญ ควรมีการแยกรับฟังความคิดเห็นอีกครั้งหนึ่ง โดยอาจเชิญประชาชนที่มีส่วนได้เสียและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องร่วมในเวทีรับฟังอีกครั้งหนึ่ง จะทำให้ได้แนวทางที่ตรงกับปัญหาของประชาชนมากยิ่งขึ้น

2) บรรยากาศของการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินการโดยคณะอนุกรรมการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นฯ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในหน่วยงานภาครัฐ เช่น เป็นผู้บริหารระดับสูงทั้งในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น เป็นนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถ แต่คณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าวได้ตระหนักถึงบทบาทของการเป็นผู้รับฟังความคิดเห็นที่ดีพยายามปรับบทบาทให้เข้ากับประชาชนด้วยความเป็นเอง ลดบุคลิกภาพของการเป็นผู้นำหรือผู้บริหาร ลดการชี้นำประชาชน ทำให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความไว้วางใจ เป็นกันเองและทำให้ได้ข้อคิดเห็นที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปประเทศจากประชาชน ปราศจากปัญหาความขัดแย้งหรือการโต้แย้งกันทางความคิด เป็นบรรยากาศของการแสดงความคิดเห็นแบบพี่น้องที่ต้องร่วมรับผิดชอบต่อบ้านเมืองด้วยกัน รูปแบบการจัดเวทีดังกล่าวนี้ ควรถูกนำไปใช้ในเวทีรับฟังความคิดเห็นอื่นๆต่อไปด้วย

สรุปผลความคิดเห็นของประชาชนต่อประเด็นการปฏิรูปประเทศ ทั้ง 18 ด้าน จังหวัดบุรีรัมย์

ประเด็นที่ต้องการปฏิรูป	ความคิดเห็น
1. การเมือง	<p>1) มีการกระจายอำนาจให้ประชาชนมากขึ้น และเน้นการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ไม่ควรเอื้ออำนาจให้บุคคลหรือคณะบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีโอกาสทุจริตในหน้าที่</p> <p>2) มีกระบวนการตรวจสอบทางการเงินของผู้สมัครรับเลือกตั้งและครอบครัว ย้อนหลัง 5 ปี หากมีประวัติการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ตัดสิทธิ์การลงสมัครรับเลือกตั้งหรือให้สิ้นสมาชิกภาพทางการเมืองนั้นทันที มีกระบวนการตรวจสอบทรัพย์สิน และประวัติการประพฤติมิชอบของข้าราชการระดับสูงและนักการเมือง</p> <p>3) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ควรมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด</p> <p>4) ควรมีวิธีการคัดเลือกคนดีมีคุณธรรมและมีความเป็นกลางทางการเมือง ไม่ถูกแทรกแซงโดยนักการเมือง มาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน</p> <p>5) ให้มีอาสาสมัครในการสอดส่องการซื้อสิทธิขายเสียง การทำทุจริตเลือกตั้ง และให้มีการคุ้มครองดูแลอาสาสมัคร</p> <p>6) ใช้ระบบเขตเลือกตั้งเขตละไม่เกิน 3 คน</p> <p>7) นายกรัฐมนตรีควรมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน</p> <p>8) นักการเมืองระดับชาติ (ส.ส., ส.ว.) ควรมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเท่าเท่า</p> <p>9) เน้นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในระบบการศึกษา โดยเพิ่มเนื้อหาความเป็นพลเมืองดีในระบบบประชาธิปไตยเข้าในกระบวนการจัดการศึกษา ปูปลูกฝังค่านิยมให้คนไทยเห็นความสำคัญของการเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเลือกตั้งแก่ประชาชนอย่างจริงจัง มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาด้านประชาธิปไตย เช่น การจัดตั้งโรงเรียนประชาธิปไตยในชุมชน พรรคการเมืองและองค์กรทางการเมืองต้องมีบทบาทในการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการเลือกตั้งแก่ประชาชน โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำหลักสูตรประชาธิปไตยและจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง</p>
2. การบริหารราชการแผ่นดิน	<p>1) แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับบทบาทการให้บริการสาธารณะ : โครงสร้างพื้นฐานยังมีความซ้ำซ้อนกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรบริหารส่วนภูมิภาค เพราะภารกิจที่ซ้ำซ้อนทำให้เกิดการทุจริตได้ง่าย</p> <p>2) การให้บริการภาครัฐ ควรมีความเสมอภาค รวดเร็ว และมีการตรวจสอบการจัดบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการ</p>

ประเด็นที่ต้องการ ปฏิรูป	ความคิดเห็น
	<p>ของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>3) ให้มีคณะกรรมการที่ทำหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ประจำหมู่บ้าน และมีคณะกรรมการตรวจสอบการรับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทันที่</p> <p>4) จัดตั้งองค์กรภาคประชาชนตามกฎหมายเพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของรัฐในการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารราชการ</p> <p>5) องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรทางศาสนาต้องสร้างจิตสำนึกที่ดี การนำหลักศีลธรรมในศาสนาปฏิบัติ ส่งเสริมจารีตประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้ประชาชน</p> <p>6) มีการจัดตั้งสภาประชาชนประจำจังหวัด เพื่อทำหน้าที่เสนอกฎหมายที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่ และส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนและหน่วยงานราชการให้การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้งและรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่ประชาชน</p> <p>7) ให้มีคณะกรรมการหมู่บ้านทำหน้าที่ควบคุมกำกับดูแลการซื้อสิทธิ์ขายเสียงในชุมชน/หมู่บ้าน</p>
3. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	<p>1) มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม รวมถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง</p> <p>2) จัดตั้งกองทุนยุติธรรมเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ยากจน</p> <p>3) มีการจัดทำกฎหมาย กติกาทางสังคม และบทลงโทษที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำสัตยาบรรณระหว่างพรรคการเมืองและนักการเมืองให้สังคมรับรู้ข้อปฏิบัติร่วมกัน มีการบังคับใช้กฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด และลงโทษผู้กระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งในอัตราโทษที่หนักขึ้น</p> <p>4) ให้มีคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งในระดับหมู่บ้านเพื่อระงับข้อพิพาทหรือหาข้อยุติทางคดีก่อนนำขึ้นสู่กระบวนการยุติธรรม</p> <p>5) ระบบกระบวนการยุติธรรมควรมีความเสมอภาค เท่าเทียมและเป็นธรรมแก่ประชาชนทุกระดับ</p>
4. การปกครองท้องถิ่น	<p>1) การบรรจุ แต่งตั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่น ควรให้มีคณะกรรมการจากส่วนกลาง เป็นผู้ดำเนินการเพื่อจัดการใช้ระบบอุปถัมภ์</p> <p>2) ให้ยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลทั้งหมด</p> <p>3) ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>4) ให้มีสภาประชาชนในระดับท้องถิ่น เพื่อร่วมตรวจสอบการทำงานของฝ่ายการเมืองและข้าราชการในส่วนท้องถิ่น</p> <p>5) เพิ่มงบประมาณแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เพียงพอแก่การจัดทำบริการสาธารณะ</p>

ประเด็นที่ต้องการ ปฏิรูป	ความคิดเห็น
5. การศึกษาและการ พัฒนาทรัพยากร มนุษย์	<p>1) เน้นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในระบบการศึกษา โดยเพิ่มเนื้อหาความเป็นพลเมืองดีในระบบอบประชาธิปไตยเข้าในกระบวนการจัดการศึกษา ปลุกฝังค่านิยมให้คนไทยเห็นความสำคัญของการเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเลือกตั้งแก่ประชาชนอย่างจริงจัง มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาด้านประชาธิปไตย เช่น การจัดตั้งโรงเรียนประชาธิปไตยในชุมชน พรรคการเมืองและองค์กรทางการเมืองต้องมีบทบาทในการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการเลือกตั้งแก่ประชาชน</p> <p>2) การประเมินคุณภาพการศึกษาต้องประเมินที่เด็กนักเรียน หากไม่ผ่านเกณฑ์ให้ผู้บริหารรับผิดชอบ รัฐต้องจัดให้มีการศึกษาโดยการกระจายอำนาจไปยังส่วนท้องถิ่นโดยตรง จัดทรัพยากรทางการศึกษา งบประมาณ อย่างพอเพียง</p> <p>3) ควรจัดให้มีกองทุนกู้ยืมเรียนจนถึงระดับปริญญาตรี โดยโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบ จัดให้มีการศึกษาโดยการกระจายอำนาจไปยังส่วนท้องถิ่นโดยตรง จัดทรัพยากรทางการศึกษา สวัสดิการสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่าง</p> <p>4) โรงเรียนควรมีมาตรฐาน ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดให้มีเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัย สามารถแข่งขันได้โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียน</p> <p>5) แก้ไขระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาให้เหมาะสม แก้ไขมาตรฐานการทำวิทยฐานะของครูเพื่อลดภาระครูและลดการทุจริตจากการจ้างทำวิทยฐานะของครู</p> <p>6) สถาบันการศึกษาทุกระดับต้องมีหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศแก่ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรมและได้มาตรฐานเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน</p>
6. เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง	<p>1) ให้ความรู้แก่ประชาชนในการพัฒนาอาชีพในรูปแบบต่างๆให้ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ</p> <p>2) ส่งเสริมอาชีพฝีมือที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนอย่างจริงจัง</p> <p>3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกษตรพอเพียงให้แก่ประชาชนและสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิต</p> <p>4) มีระบบการอบรมและการลงทุนภาคครัวเรือนเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของชุมชน</p> <p>5) พัฒนาขีดความสามารถในการลงทุนของธุรกิจรายย่อย ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล</p>
7. การเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม	<p>1) จัดสรรที่ดินทำกินให้ประชาชนที่ยากจนไม่มีที่ทำกิน โดยนำพื้นที่สาธารณะ ที่รกร้างว่างเปล่ามาจัดสรรเป็นที่ทำกินแก่เกษตรกร</p>

ประเด็นที่ต้องการ ปฏิรูป	ความคิดเห็น
การท่องเที่ยว และ การบริการ	<p>2) รัฐต้องยกระดับคุณภาพการเกษตรโดยส่งเสริมการลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต การเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร</p> <p>3) รัฐต้องช่วยเหลือด้านการบริหารจัดการน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคให้เพียงพอ จัดสรรที่ดินเพื่อการเกษตรแก่เกษตรกรที่ไร้ที่ทำกินอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ดูแลราคาผลผลิตทางการเกษตรไม่ให้ตกต่ำเกินไป และสร้างกลไกให้ประชาชนสามารถเป็นผู้กำหนดราคาผลผลิตทางการเกษตรได้เอง</p> <p>4) จัดเก็บภาษีที่ดินอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม</p> <p>5) ให้สถาบันศึกษามีบทบาทที่ชัดเจนในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผลผลิตด้านการเกษตร</p> <p>6) ส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น</p> <p>7) รัฐต้องมีบทบาทในการสนับสนุนกีฬาและการท่องเที่ยวโดยมียุทธศาสตร์ในการสนับสนุนภาคเอกชนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม เช่น คุณภาพการให้บริการ คุณภาพสินค้า เป็นต้น</p> <p>8) แก้ไขปัญหาพื้นที่ของประชาชนที่มีการทับซ้อนกับทางการโดยการใช้อักระบวนการของชุมชนเป็นทางออกในการแก้ไขปัญหา</p>
8. พลังงาน	<p>1) ควรสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน</p> <p>2) มีคณะกรรมการจัดการพลังงานที่ชัดเจน และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย รวมทั้งการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของรัฐด้านพลังงานด้วย</p> <p>3) ส่งเสริมการเรียนรู้และผลิตพลังงานทดแทนใช้ได้ในครัวเรือนและชุมชน</p>
9.ระบบสาธารณสุข	<p>1) รัฐต้องจัดบริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนอย่างเพียงพอและได้มาตรฐาน</p> <p>2) รัฐต้องสนับสนุน ส่งเสริมด้านนโยบายและงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้มีส่วนร่วมในการบริการสาธารณสุขแก่ชุมชนท้องถิ่นอย่างเพียงพอ</p> <p>3) ให้คงนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรคไว้ เพราะทำให้ประชาชนที่ยากจนสามารถเข้าถึงสิทธิในการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมจริง</p>
10. ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	<p>1) มีมาตรการการป้องกันการบุกรุกพื้นที่ธรรมชาติ</p> <p>2) สร้างวัฒนธรรมต่อคนรุ่นใหม่ ในการดูแลธรรมชาติ และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์</p> <p>3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีมาตรการในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน</p> <p>4) สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p>

ประเด็นที่ต้องการ ปฏิรูป	ความคิดเห็น
	<p>5) เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรท้องถิ่น</p> <p>6) จัดหาแหล่งน้ำให้เพียงพอ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและพื้นที่ทางการเกษตร</p>
<p>11. การสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>	<p>1) ให้อิสระแก่สื่อสารมวลชน และส่งเสริมสื่อที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านคุณธรรมจริยธรรม</p> <p>2) มีสภาประชาชนที่ทำหน้าที่ตรวจสอบหรือกลั่นกรองการนำเสนอผลงานของสื่อ ที่สอดคล้องกับคุณธรรมจริยธรรม และไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ</p> <p>3) ต้องการให้สื่อมวลชนนำเสนอข่าวสารที่ไม่กระทบกับสถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และความเป็นชาติ</p> <p>4) สื่อมวลชนควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตระหนักในจรรยาบรรณ หน้าที่ตามวิชาชีพ และรับผิดชอบต่อประชาชน โดยเสนอข่าวสารอย่างรอบด้านและเป็นธรรม ปราศจากอคติ</p>
<p>12. สังคม ชุมชน เด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส</p>	<p>1) แก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเป็นระบบ โดยให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาที่ทั่วถึง มีคุณภาพ ส่งเสริมการประกอบอาชีพที่หลากหลายและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน จัดสรรที่ดินทำกินแก่ราษฎรที่ไร้ที่ทำกิน ด้านแรงงาน ด้านค่าครองชีพ การรักษาพยาบาล ปัญหาหนี้สิน และสวัสดิการสังคมอื่นๆ</p> <p>2) รัฐต้องดูแลสวัสดิการสำหรับผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการโดยเฉพาะในเรื่องที่อยู่อาศัย อาชีพ รายได้ การเข้าถึงการบริการของรัฐ</p> <p>3) จัดสวัสดิการแก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส พระสงฆ์ และสตรีมีครรภ์ให้สามารถดำรงชีพได้อย่างสมศักดิ์ศรีความมนุษย์</p> <p>4) มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการให้บริการแก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ โดยแยกให้บริการเป็นการเฉพาะ เพื่อจัดปัญหาความล่าช้า และให้สอดคล้องกับสภาพร่างกายของผู้พิการและผู้สูงอายุ</p> <p>5) จัดสรรเงินบำนาญสนับสนุนให้กับพระสงฆ์ที่ชราภาพ</p> <p>6) การกระจายสิทธิประโยชน์ต่างๆ ออกไปให้ประชาชนได้รับ เช่น ให้มีการจัดทำระบบขนส่งที่ได้มาตรฐานแก่ประชาชน มีโรงไฟฟ้าในชนบท กระจายการลงทุนต่างๆ มีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในต่างจังหวัดเพื่อลดอัตราการว่างงาน กระจายรายได้ของประชาชนอย่างเท่าเทียม ทั้งรายได้รายวัน / รายเดือน</p>
<p>13. การแรงงาน</p>	<p>1) รัฐต้องปรับค่าแรงขั้นต่ำให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง แก้ไขปัญหา</p>

ประเด็นที่ต้องการ ปฏิรูป	ความคิดเห็น
	<p>แรงงาน ต่างด้าว</p> <p>2) ควรส่งเสริมแนวทางการสร้างหลักประกันสุขภาพ ส่งเสริมทักษะฝีมือแรงงาน และคุ้มครองแรงงานให้ได้คุณภาพและมีมาตรฐานรวมถึงการปรับค่าแรงขั้นต่ำ</p>
<p>14. การป้องกันและปราบปรามการทุจริต</p>	<p>1) ให้มีหน่วยงานกลางของรัฐควบคุมดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง ให้มีองค์กรภาคประชาชน เช่น สมัชชาคุณธรรม สมัชชาพลเมือง เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกระดับ และนักรการเมืองทุกระดับต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินก่อนลงสมัครรับเลือกตั้ง</p> <p>2) ส่งเสริมให้คนดีได้รับการยอมรับจากสังคม ผู้ให้ข้อมูลการทุจริตต้องได้รับการคุ้มครองจากรัฐอย่างจริงจัง และมีกระบวนการสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดแก่ประชาชนและเยาวชน</p> <p>3) สร้างวินัยและจิตสาธารณะให้แก่ประชาชน มีกระบวนการสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้ที่เข้ารับราชการ เมืองค์กรและกระบวนการทางสังคมที่ส่งเสริมยกย่องคนดีและการลงโทษคนไม่ดีด้วยกระบวนการทางสังคม สร้างจิตสำนึกให้บุคคลรู้หน้าที่ มีวินัย เคารพกฎหมาย และมีคุณธรรม ยกย่องผู้หน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชนทั้งในระดับชุมชน สังคม กลุ่มองค์กร และระดับชาติ</p> <p>4) ให้ข้าราชการทุกระดับและประชาชนที่มีรายได้หรือประกอบกรเข้าเกณฑ์ที่กำหนด ยื่นบัญชีทรัพย์สินทุกคน เพื่อป้องกันการฟอกเงินและใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ</p> <p>5) ให้มีการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ และหน่วยงานตรวจสอบมาตรฐานการให้บริการในส่วนท้องถิ่นมากขึ้น</p> <p>6) ให้ชุมชนหมู่บ้านมีคณะกรรมการตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบของนักรการเมืองและข้าราชการทุกระดับในนามของภาคประชาชน</p> <p>7) กำหนดให้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันให้เป็นวาระแห่งชาติ จัดตั้งองค์กรสภาประชาชนเพื่อตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชันระดับตำบล โดยหำมนักรการเมืองเข้ามาแทรกแซงและเป็นคณะกรรมการด้วย นอกจากนี้ทำหน้าที่คานอำนาจหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งให้จัดตั้งสภาพลเมืองเพื่อทำหน้าที่ในลักษณะเช่นเดียวกัน ตั้งองค์กรภาคประชาชนเป็นผู้แจ้งข่าวในทางลับระดับหมู่บ้านแก่องค์กรตรวจสอบการทุจริต</p> <p>8) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐควรมีความโปร่งใส มีกระบวนการตรวจสอบทุกขั้นตอน</p> <p>9) มีการลงโทษผู้กระทำความผิดการทุจริตภาครัฐอย่างเคร่งครัด</p>

ประเด็นที่ต้องการ ปฏิรูป	ความคิดเห็น
	<p>10) มีกระบวนการตรวจสอบทางการเงินของผู้สมัครรับเลือกตั้งและครอบครัว ย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี</p> <p>11 ส่งเสริมการกระจายอำนาจการบริหารและการตรวจสอบให้ประชาชนมากยิ่งขึ้น</p> <p>12) เพิ่มช่องทางให้ประชาชนมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก รวดเร็ว เพื่อร่วมตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐ นักการเมืองที่มีพฤติกรรมทุจริต</p> <p>13) หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลสาธารณะแก่ประชาชนอย่างรอบด้าน และหลายช่องทาง</p>
<p>15. ค่านิยม ศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรม และการศาสนา</p>	<p>1) สร้างจิตสำนึกที่ดี การนำหลักศีลธรรมในศาสนาปฏิบัติ ส่งเสริมจารีตประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้ประชาชน</p> <p>2) กำหนดให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ และส่งเสริมการนำหลักธรรมในทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน</p> <p>3) ส่งเสริมการอนุรักษ์ การสืบสานจารีตประเพณีของแต่ละท้องถิ่น</p> <p>4) มีกฎระเบียบทางกฎหมายห้ามพระภิกษุสามเณรมีบทบาท พฤติกรรมการแสดงออกในการสนับสนุนหรือคัดค้านทางการเมืองเพื่อป้องกันความแตกแยกในสังคม</p> <p>5) องค์กรทางศาสนาต้องเป็นหลักในการเป็นสถาบันบ่มเพาะเสริมสร้างจิตสำนึกแห่งการมีคุณธรรมจริยธรรม โดยมีการเรียนการสอนวิชาศีลธรรมจริยธรรมในโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาทุกระดับ</p>
<p>16. การกีฬา</p>	<p>1) จัดสรรงบประมาณสำหรับนักกีฬาทั่วไป และนักกีฬาพิการให้เพียงพอต่อการดำรงชีพ</p> <p>2) สนับสนุนกิจกรรมกีฬาให้เกิดความภาคภูมิใจและแก้ไขปัญหาการพนัน ที่เกิดจากกีฬาอย่างเป็นระบบ</p> <p>3) แก้ไขปัญหาการฟอกเงินจากกิจกรรมกีฬา</p>
<p>17. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา</p>	<p>1) เพิ่มงบประมาณในด้านการวิจัย ไม่ว่าจะเป็นการให้ทุนเรียนหนังสือ และการค้นคว้าทำวิจัย</p> <p>2) ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศให้มากขึ้น</p> <p>3) ตั้งกองทุนวิจัย แต่ละจังหวัดเพื่อให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่</p> <p>4) ให้รัฐและเอกชนทำงานร่วมกันโดยรัฐสนับสนุนให้เอกชนเข้ามาลงทุนวิจัยและพัฒนา</p> <p>5) การรับรองและปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของผู้คิดค้น ต้องทำอย่างจริงจัง และรัฐต้องเพิ่มมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดผลงานผู้อื่นหรือภูมิปัญญาของไทยไปได้อย่างที่เคยเกิดขึ้น</p> <p>6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องกำหนดยุทธศาสตร์ในการสนับสนุน</p>

ประเด็นที่ต้องการ ปฏิรูป	ความคิดเห็น
	พัฒนาศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม
18. การคุ้มครอง ผู้บริโภค	1) ระบบโครงสร้างควรกำหนดคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคทุกระดับให้เป็นองค์กรอิสระ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมเป็นกรรมการในอัตราส่วนเดียวกันกับภาครัฐและภาคประชาชน 2) ควรได้รับการคุ้มครองสิทธิด้านการบริโภคอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม 3) รณรงค์และต่อต้านการโฆษณาเกินความจริง